

ชื่อเรื่อง Grandma's Precious Treasure (สมบัติล้ำค่าของอาม่า) **Genre** : Comedy

ชื่อทีม หย้าและต้นปาล์ม

ชื่อสมาชิก นายศิวกร บุญสร้าง

นางสาวณัชชา เกรโซ

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

CONCEPT: ครอบครัวที่ขาดการบริหารจัดการเงิน ไม่มีการวางแผนในระยะยาวเลย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงที

THEME: การยืมเงินจากคนอื่นมาใช้ก็เหมือนกับการที่เราดึงรายได้ในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี มันอาจกลายเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในระยะยาวหากเราไม่รู้จักวางแผนการออมเงิน

-- PLOT --

เรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ เราจะเล่าผ่านมุมมองของ ตงตง ลูกชายของคุณแม่ที่ว่างงานมา 3 เดือนแล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ครั้งหนึ่งที่ตงตงต้องการจะซื้อแล็ปท็อปเครื่องใหม่ เพราะต้องการใช้ทำงานในมหาวิทยาลัย แต่เพราะแม่ที่ว่างงานอยู่นั้น ทำให้พวกเขาคิดหาวิธีหาเงินต่าง ๆ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ และดูเหมือนว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดจะเป็นการไปขอยืมเงินจากอาม่า แต่ขอแบบธรรมดาไม่ได้ ต้องมีการทำงานบางอย่างให้ก่อน ทั้งสองคนจึงมุ่งหน้าไปหาอาม่าเพื่อนวดเป็นการขอเงิน ต่อมา คุณลุงก็มาปรึกษากับแม่ว่า เมื่อวานพายุเข้า ต้นไม้ล้ม หลังคาบ้านของเขาก็เลยพัง ต้องหาเงินซ่อม แต่ค่าซ่อมแพงมาก และเขาใช้เงินไปกับการผ่อนรถไปหมดแล้ว ทั้งตงตงและแม่อึ้งคิด และสุดท้ายก็จบลงที่ “ไปขอเงินอาม่ากันใหม่” ครั้งนี้แม่ไปทำผมให้อาม่า ส่วนตงตงช่วยทำเล็บ และลุงก็เอาของกินมาเสิร์ฟให้อาม่าประดุจเป็นราชินี พลังถามว่า “เท่าไรดีครับอาม่า” ต่อมาปัญหาของคุณน้ำและคนในครอบครัวก็เพิ่มมากขึ้น ทุกคนไปขอเงินจากอาม่ามากขึ้น จนวันหนึ่งอาม่าเสียชีวิต ทุกคนก็ยังไปขอให้อาม่าเข้าฝันเพื่อไปช่วยอยู่ แต่แล้วน้ำก็นึกออกว่าครั้งหนึ่งอาม่าเคยพูดเรื่องสมบัติล้ำค่าที่ฝังไว้ในสวนหลังบ้าน ทุก

คนจึงคิดว่ามันต้องเป็นเงินทองแน่ ๆ แต่อาม่าบอกว่าต้องรอฤกษ์งามยามดีก่อนที่จะเปิด ซึ่งอาม่า
ได้รีเช็คสว่าขอเป็นวันตรุษจีนแล้วกัน ทุกคนจึงรอมารจนถึงวันตรุษจีน

สุดท้ายแล้วทุกคนก็พบกับโหลเล็ก ๆ ใบหนึ่งที่มีเพียงแค่เศษกระดาษที่เขียนว่า “ว่าแล้วว่า
ต้องอ่าน” ทุกคนซ็อกกันหมด เจียงเจียง แผลผีของตงตงก็โผล่เข้ามาและอธิบายว่ามันเป็นมุกตลก
ของอากงที่ใช้จีบอาม่าสมัยสาว ๆ จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับอาม่าและอยากส่งต่อให้ทุกคนได้รับรู้
แล้วยังบอกเรื่องการเก็บออมเงินกับทุกคน เพราะนั่นคือความต้องการที่แท้จริงของอาม่า อาม่าจึง
โผล่มาบอกว่า “ยูเมะพลัสก็เช่นกัน” โหลโก๋ขึ้น

จบ.